



Số 15 - tháng
07 & 08 - 2024

Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha

Tháng 7: CHĂM SÓC MỤC VỤ BỆNH NHÂN

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người lãnh nhận bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân và những người thân yêu của họ sức mạnh của Chúa; và xin Chúa ban cho bí tích này ngày càng trở thành dấu chỉ hữu hình của lòng thương xót Chúa và niềm hy vọng cho tất cả mọi người.

Tháng 8: CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO CHÍNH TRỊ

Chúng ta hãy cầu nguyện để các nhà lãnh đạo chính trị biết phục vụ người dân, làm việc cho sự phát triển con người toàn diện và lợi ích chung, biết quan tâm đến những người bị mất việc làm và ưu tiên cho người nghèo khổ.

Việt Nam, ngày 04 tháng 06 năm 2024

Cám ơn

Kính gửi: Cha Chánh xứ

Cùng Cộng đồng Thánh Micae Paderborn- Essen.

Con là nữ tu Anna Nguyễn Thị Thanh Trinh, Dòng Đức Bà. Con viết lá thư này để bày tỏ lòng biết ơn của con đối với sự đóng góp mà Cha và Cộng đồng Thánh Micae đã gửi đến cho Quy Hỗ trợ Bệnh nhân Nghèo, cách riêng giúp đỡ cho bệnh nhân Huỳnh Thị Lệ Dung, sinh năm 1985, sinh sống tại Lộc Hoà - Lộc Ninh - Bình Phước - đang điều trị ung thư - số tiền 27.000.000d.

Số tiền này sẽ giúp Chị Dung chi trả các chi phí điều trị bệnh tại bệnh viện Ung bướu. Sự giúp đỡ này là nguồn động viên rất lớn giúp chị vượt qua đau đớn của bệnh tật cũng như những thử thách trong cuộc sống. Hằng ngày, khi còn khoẻ mạnh, chị đi cạo mù cao su thu để nuôi sống ba mẹ con, giờ đây, chị chỉ còn nhận cạo hạt điều tại nhà với giá 5000/kg.

Một lần nữa, con xin chân thành cảm ơn Cha và cộng đồng Thánh Micae vì sự đóng góp quý báu và tình yêu thương vô điều kiện này. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho Cha và Cộng đồng tràn đầy bình an và niềm vui.

Con xin chân thành cảm ơn.

Xác nhận
của Sơ Giám Tỉnh Dòng Đức Bà



Têrêsa Nguyễn Thị Lan Nhi



Thay mặt
Quy hỗ trợ bệnh nhân nghèo.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'nhuê'.

Anna Nguyễn Thị Thanh Trinh



Lễ Minh Máu Thánh Chúa ngày 30.05.2024

Mừng Lễ Minh Máu Thánh Chúa với giáo xứ Đức và những cộng đồng Ngoại Kiều khác lúc 10 giờ 00 tại St. Joseph, Dortmund, với sự hiện diện của cộng đoàn dân Chúa tham dự thánh lễ, cùng quý Linh mục đồng tế, cha chủ tế người Đức, cha Tuyên úy Đaminh Bùi Trọng Biên, cha người Ý...



“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống” (Ga 6, 51-52).

Xin cho chúng con được ơn yêu mến Bí Tích Thánh Thể, biết kết hợp mật thiết với Ngài, xin Chúa Giêsu Thánh Thể là tình yêu trở nên nguồn sức mạnh nâng đỡ tinh thần, là nguồn lương thực hằng ngày nuôi sống tâm hồn chúng con được khỏe mạnh, bình an, để vượt qua các khó khăn của cuộc sống ở đời này và hưởng sự sống vĩnh cửu đời sau.

Sau phần hiệp lễ, cung nghinh Thánh Thể một vòng quanh khu phố, cuộc rước nhằm mục đích phụng thờ Thiên Chúa một cách cụ thể qua việc tôn vinh Thánh Thể Chúa, sự hiện diện của Chúa Kitô được đặt trong Mặt Nhật (hào quang), mọi người cùng dâng lời ca tiếng hát.

Lễ xong, Cộng đồng người Việt chúng ta về sân nhà thờ giáo xứ Michael, Westerblichstr. 42, Dortmund, nướng thịt, Wurst... mọi người sum vầy ăn trưa vui vẻ, tận hưởng nguồn gió mát, nhỏ to tâm sự, trao nhau nụ cười...

Xin cảm tạ Chúa vì tất cả những điều tốt đẹp trong mỗi giây phút của cuộc sống Chúa đã tặng ban cho chúng con.

Lucia 11.11 ghi

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

Thường niên cứ một lần anh em chúng tôi lại gặp gỡ hàn huyên trao đổi tâm tình, năm nay trung tuần tháng 6, tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu chúng tôi lại gặp gỡ tại Helmholtz-Herne ngày thứ Bảy 15.06.24.

Mỗi năm mỗi thêm tuổi nên con số tham dự của anh em trong đoàn cũng khiêm tốn hơn nhiều, so với thời gian trước. Khoảng 13g chúng tôi cũng tập trung dần để có những chuẩn bị và những sắp xếp cần thiết trong hội trường cho Thánh lễ và phần tiệc trà sau đó. Những câu chuyện hàn huyên thăm hỏi nhau, nhiều khuôn mặt lâu giờ gặp lại tiếng chào mừng tay bắt tay nhau trong thân tình. Với con số khiêm tốn thêm người thân trong gia đình, nên số người hiện diện cũng đông dần gần như kín căn phòng.



Thánh lễ do cha Tuyên úy Đaminh chủ tế trong sốt sắng tâm tình, bằng những phần ca nguyện của tất cả mọi thành viên tham dự trong ngày, cùng với lời chia sẻ của Cha chủ tế, sau khi nghe qua đoạn tin mừng Mc 4,26-34: „Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng.“ Sự gì cũng có thể trong thánh ý của Thiên Chúa cũng như câu chuyện mà cha Đaminh chia sẻ về một người tử tội người Nhật, hết sức tàn ác vì mang trọng án giết chết bao nhiêu người, cả người lớn lẫn trẻ em, chỉ lờ mắt từ chối tất cả mọi lời

khuyên nhủ của hai người nữ làm việc thiện nguyện. Biết không thể khuyên răn nên khi ra về, hai người phụ nữ đó đã để lại cuốn Kinh Thánh và muốn đốt thời gian nên người tử tội đó đã đọc, để rồi được đánh động. Sau đó ông đã trở lại trong ánh mắt hiền lành mà trước đây đã không thấy được nơi người ấy, để thấy rằng, Lời Chúa có thể tác động đến những ai say mê đọc qua cũng như chính cha Tuyên úy cũng đã cảm nhận được, khi đọc trong sách Tân ước mà quyết định con đường tu trì của mình.

Sau lễ chúng tôi tiếp tục tham dự vào giờ Châu Thánh cùng những lời nguyện cho mọi người trong Cộng đồng, trong Đoàn cũng như những người đau yếu còn đang nằm viện hay tại tư gia cũng như cho linh hồn Dominico Nguyễn ngọc Hùng mà Cha cũng mới dâng Thánh lễ cùng ngày mấy tiếng đồng hồ trước tại Minden.

Sau đó, chúng tôi cùng chụp chung tám hình lưu niệm, rồi cùng nhau chuẩn bị cho bữa tiệc trà thân tình với những phần bún thịt nướng, bánh mì, chè bánh thơm ngon thắm tình cho đến xế chiều, trước khi chào tạm biệt ra về, hẹn gặp lại một ngày gần tới. Trong thời gian này anh em chúng tôi cũng tranh thủ ngồi lại bên nhau với những bàn thảo cho ngày lễ Bỏ mạng tới vào cuối năm nay, cùng những chương trình cho tương lai.

Herne 05.06.24
QT ghi

Thành kính phân ưu

† Được tin Ông Đôminicô Nguyễn Ngọc Hùng, sinh ngày 06.11.1953 tại Tuy Hòa, Việt Nam, đã được Chúa thương gọi về nhà Cha trên trời, ngày 08.06.2024 tại Minden, Đức Quốc, hưởng thọ 70 tuổi.

† Anh Giuse Hoàng Lý Định là anh trai của anh Hoàng Lý Sỹ, Phó ngoại vụ Cộng đoàn Mẹ Mông Triệu, đã an nghỉ trong Chúa thứ năm ngày 20.06.2024 tại Thái Lan, hưởng dương 53 tuổi.

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng từ bi nhân ái, xin Chúa thương tha thứ mọi lỗi lầm và đón nhận linh hồn Đôminicô và linh hồn Giuse vào nước hằng sống muôn đời.

Cha Tuyên Úy, BCH Cộng đồng Thánh Micae, Cộng đoàn Nữ Vương, Cộng đoàn Mẹ Mông Triệu thành tâm chia sẻ nỗi đau buồn với bà quả phụ Nguyễn Thị Sáng, anh chị Sỹ Tuyên và gia đình tang quyến.

Mừng Thánh Bỏ mạng

**** Bỏ mạng Cộng Đoàn và Ca Đoàn Mông Triệu***

Mừng kính lễ Mẹ hồn xác về trời, nguyện cầu đặc biệt cho Cộng Đoàn và Ca Đoàn Mông Triệu nhân ngày Bỏ mạng. Qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Chúa tuôn đổ muôn phúc lành xuống trên quý ông bà, anh chị em và các cháu luôn biết sống theo gương Mẹ, để mai sau được cùng Mẹ vui hưởng vinh quang Nước Trời.

**** Bỏ mạng Hội Cầu Nguyện***

Thiên Chúa đã tuyển chọn Đức Maria làm Thánh Mẫu Con Chúa Trời, và ân ban tước hiệu Đức Maria Trinh Nữ Vương đầy danh dự và vinh quang. Xin Mẹ luôn che chở và ban sự bình an cùng sức khỏe cho Hội Cầu Nguyện.

**** Bỏ Mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo & mừng 25 năm thành lập Hội CBMCG***

Nguyện xin Chúa chúc lành cho Hội, cầu chúc quý bà, quý chị noi gương Thánh nữ Mônica trở nên hiền mẫu, người vợ thánh thiện, với một gia đình ấm êm thuận hòa, làm gương cho con cháu, và mang lại hạnh phúc viên mãn cho gia đình.

Chương trình Lễ Bỏ mạng Các Bà Mẹ Công giáo

Cháu (em) trân trọng kính mời quý Bà, quý Chị và Gia Đình đến Họp Mặt, và Tạ Ôn, cùng hiệp dâng Thánh Lễ.

Chúa Nhật ngày 25.08.2024 tại Nhà Thờ St. Marien - Bismarckstr. 72a - 44629 Herne.

* Lúc 13 giờ 00:

* Gặp gỡ, họp mặt tại hội trường nhỏ

* Cha Tuyên Úy Đaminh Bùi Trọng Biên chia sẻ

* Bầu Ban Trị Sự Hội Các Bà Mẹ

* Cha Đaminh Nguyễn Ngọc Long huấn đức (30 phút)

* Lúc 15 giờ 00: * Rước Kiệu

* Diễn Nguyện

* Thánh Lễ Đòng Tế mừng Bỏ Mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo & kỷ niệm 25 năm thành lập Hội CBMCG.

* Sau Lễ xuống hội trường Giáo xứ chung vui bữa cơm thân mật tình gia đình.

*Thay mặt Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Lucia Vương Thúy Xuân
(Hội Trường)*

XIN SỰ GIÚP ĐỠ của QUÝ VỊ HẢO TÂM

Chúng ta hãy rộng lòng quảng đại giúp đỡ những người khó khăn, bất hạnh trong tâm tình kính mến Chúa và yêu thương tha nhân. Thiên Chúa sẽ trọng thưởng cho ngay ở đời này và cả đời sau.

1) Dự án MUA 1 CÁI MÁY CHÀ GẠO,

giúp đỡ dân làng giáo xứ Klâu Rongol, xã La Chim - thành phố Kon Tum. Dân ở đây là người dân tộc J'rai, dân trí thấp, sống nghèo khổ, thiếu thốn, chủ yếu sống bằng nghề nông và cạo mủ cao su.

Mọi chi tiếp cụ thể, xin liên hệ anh Giuse Lê Văn Long Witten, qua Email, hanhtrinhtinyeu@yahoo.de hoặc Whatsapp 01523 3893973

2) Dự án XÂY NHÀ THỜ...

Trong niềm tin - yêu với tâm lòng yêu thương, ủng hộ mỗi người một viên gạch, bao xi-măng, đá, sỏi, cát, sắt và những vật tư, để xây nhà thờ giáo xứ KIN SƠN thuộc Giáo Phận Mỹ Tho, do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khám bài sai cha Phêrô Mai Văn Thượng làm chánh xứ, và được Đức Cha đặt viên đá đầu tiên vào ngày 28 tháng 11 năm 2020. Vì thiếu kinh phí mà việc xây dựng cho đến nay vẫn chưa hoàn thành. Xin Cộng Đồng chúng ta giúp đỡ thêm nguồn tài chánh, cùng chung tay góp sức của ít lòng nhiều, hy vọng ngôi nhà thờ sớm được hoàn thành.

Mọi chi tiếp cụ thể, xin liên hệ anh Phanxico Xavier Phạm Tâm Điểm, qua Email tudaode@yahoo.com hay số Tel 0173 1978078.

Xin Chúa trả công bội hậu và ban thật nhiều sức khỏe cho quý vị Ân Nhân.

CHÚC MỪNG LỄ BỐN MẠNG CHA Tuyên Úy ĐA MINH

Nhân ngày mừng lễ Thánh Đaminh (8.8.2024), Thánh quan thầy của cha Tuyên Úy Đaminh Bùi Trọng Biên, chúng con với tình thương mến cùng hiệp ý cầu nguyện và kính chúc cha được bình an, sức khỏe dồi dào, tràn đầy ân sủng của Chúa. Nguyện xin Thánh nhân luôn gìn giữ, cùng đồng hành với cha, để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân, luôn mãi là ngọn đuốc sáng, mang Tin Mừng đến cho muôn người giống như Thánh Đaminh.

Cũng chúc mừng quý ông, quý anh, các em, các cháu nhận thánh Đaminh làm quan thầy. Nguyện xin Thiên Chúa ban mọi ơn lành hồn xác cho quý vị.

Bốn mươi năm trôi nhanh - Bốn mươi năm thành hình

Đề rồi ngày hôm nay thứ Bảy 22.06.24 tại St. Barbara Bergkamen-Oberaden cộng đoàn lại mừng kính các Thánh bốn mạng trong sự quan phòng của các Ngài thật với một ngày nắng ấm.

Mọi người từ nhiều nơi xa gần cũng về đến để cùng chuẩn bị cho ngày lễ mừng hôm nay. Những phần chuẩn bị cho thánh lễ, khâu ẩm thực, văn nghệ, trang trí v.v.v... có lẽ cũng được bắt đầu từ sớm. Đến nơi, bãi đậu xe cũng chật đầy, nhìn thấy không khí tung bừng cùng những lời thăm hỏi chào đón từ ngay sân nhà thờ, có khi thấy cả những nụ cười từ xa đưa tới. Người người trong những bộ y phục trang trọng thướt tha của những tà áo truyền thống, tô điểm thêm phần tươi đẹp của ngày lễ mừng.

Giờ thánh lễ bắt đầu vào lúc 14g45 với phần rước kiệu cung nghinh hình ảnh các Thánh Tử Đạo Việt Nam chung quanh nhà thờ trong tiếng ca vang vọng một buổi chiều nắng chói, đoàn kiệu được hành trình theo thứ tự của người đại diện cộng đoàn: Thánh giá nến cao, cờ cộng đoàn, đoàn thể cùng giáo hữu trong cộng đoàn, đội kiệu cung nghinh các Thánh sau cùng hai linh mục đồng tế Cha Đaminh và Cha Gioan Baotixita. Dừng bên cung Thánh nghi thức dâng hương kính các Thánh để bước vào Thánh lễ thật sốt sắng trong tiếng ca mừng của ca đoàn Cécilia. Lời chào đầu lễ của Cha chủ tế như để mở đầu về ngày lễ mừng cùng những ý lẽ cầu cho những người đã khuất, những người đau yếu trong cộng đoàn. Phần phụng vụ Lời Chúa cũng được thể hiện qua song ngữ Đức-Việt để cho các em thanh thiếu niên thế hệ sau cũng nghe hiểu về bài Tin Mừng hôm nay.

Lời chia sẻ của Cha chủ tế về những hình thức tra tấn xử phạt dã man mà các Thánh đã phải chịu, để minh chứng cho đức tin trong thời gian bách đạo lúc bấy giờ. Không phải ai trong thiên hạ cũng can đảm để minh chứng điều ấy khi đứng trước những màn hành hình dã man như thế, nếu như không nhờ ơn Chúa giúp và với một đức tin kiên định mà các ngài đã phải lãnh chịu để hy sinh cho niềm tin của mình, nhiều người yếu đuối hoảng sợ cũng đã rút lại lời tuyên hứa, để thoát chết vào thời bấy giờ. Có những người còn cứng lòng chối bỏ không tin vào Thiên Chúa và còn chửi bới trách những vị truyền giáo đã dùng lời giảng dạy làm mê muội người khác như câu chuyện tại đất nước Nga, giữa một vị mục sư Hungary và một viên sĩ quan nóng nảy đã dí súng vào đầu vị mục sư, nếu như ông cứ bênh vực cho niềm tin vào sự thật của mình. Nhưng vị mục sư vẫn can đảm không chối bỏ niềm tin, để rồi người sĩ

quan cũng phải khuất phục trước lòng tin của vị mục sư đó, qua lòng can đảm khi thấy vị mục sư đã xác định, để chịu chết cho tình yêu mà vị mục sư đã dành cho Thiên Chúa, vì chỉ có tình yêu thực chúng ta mới dám hy sinh một cách cương quyết và rời người sĩ quan đó đã trở lại.

Những bước thực hiện để phong Thánh cho một người cũng đòi hỏi thời gian, phí tổn cũng như nhiều giai đoạn, để đi đến quyết định tuyên phong vị Thánh ấy, nên để được phong thánh không hề đơn giản, có khi còn liên quan ảnh hưởng từ phía chính trị ở tại quốc gia người phong thánh.

Cuối lễ là đôi lời chia sẻ của ông Dương cộng đoàn trưởng cộng đoàn các Thánh tử đạo, cảm ơn mọi người đã tham dự thánh lễ này, cho thêm phần long trọng sốt sắng, cảm ơn ca đoàn đã chung tiếng hát trong thánh lễ, cùng những khâu hỗ trợ khác nữa cho ngày lễ được như hôm nay, cùng tuyên bố về nhiệm kỳ đã mãn nhiệm, để thực hiện cuộc bầu cử bỏ phiếu tín nhiệm một tuyến cử mới cho nhiệm kỳ sắp tới và giới thiệu ông Phạm Tâm Điểm, người duy nhất đứng ra ứng cử trong lần bầu chọn này, để mọi người cùng bỏ phiếu tín nhiệm (kín). Sau cùng là ít lời của ông Dũng cộng đồng trưởng cộng đồng gửi đến mọi người tham dự, trước khi Cha chủ tế ban phép lành kết lễ, để mọi người cùng bước sang hội trường nhà xứ trong phần liên hoan mừng lễ. Bữa tiệc trà mừng nhỏ nhỏ với phần buffet được nhiều mạnh thường quân ủng hộ, được bày đặt hết sức thơm ngon cho mọi cùng thưởng thức; lò nướng ngoài sân cũng nghi ngút khói để những miếng thịt, xúc xích nướng thêm vào. Miếng nước, câu chuyện tiếng cười vui trên sân cùng sự nô đùa cạnh đó của các em nhỏ cũng làm cho không gian một ngày lễ thêm sinh động hơn.



Đồng thời tin vui cũng được loan báo, khi anh Phạm Tâm Điểm đã đắc nhiệm trong nhiệm kỳ tới này, với số phiếu gần như là 100% trong vai trò một tân Công đoàn trưởng của cộng đoàn các Thánh Tử Đạo Việt nam vùng Bergkamen và phụ cận những năm tới đây.

Phần văn nghệ Karaoke cũng không kém phần tươi vui với những giọng ca đóng góp của mọi thành phần, dưới sự điều dẫn của ông Vũ ngọc Chúc thật quá sá vui nhộn. Một ngày vui rồi qua nhanh để lại trong tiếng cười tiếng hát vui tươi và một tương lai mới của cộng đoàn với vị Tân công đoàn trưởng. Xin chúc mừng cộng đoàn có được những thành tựu sau bốn mươi năm hình thành, để có những sức sống hoạt động cho thấy như hôm nay.

Một tham dự viên ghi nhận

Chúc Mừng Rửa Tội

Chúc mừng:

* Cháu Anna Nguyễn là con của anh Nguyễn Công Trai và chị Đậu Thị Thu, đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội, ngày Chúa Nhật 02.06.2024 tại St. Bonifatius, Herne.

* Cháu Antôn Ryan Nguyễn là con của anh Nguyễn Văn Tuấn và chị Đậu Thị Nhu Mỹ, vừa gia nhập Hội Thánh qua Bí tích Rửa tội, ngày Chúa Nhật 16.06.2024 tại nhà thờ St. Hedwig, Essen.

Xin Chúa chúc lành và gìn giữ các cháu trong ân sủng của Ngài. Cầu chúc hai cháu có một niềm tin vững vàng, và lòng mến sắt son, luôn được lớn lên bình an, mạnh khỏe trong vòng tay yêu thương của gia đình và gương sáng của người đỡ đầu. Chúc mừng các cháu, bố mẹ, người đỡ đầu và gia đình.

Quý Tình Thương

Quý Tình Thương lần trước còn	1505 €

Giúp bệnh nhân ung thư nheo như thư Cám Ôn	-1050 €
Giúp dự án Mua Máy Chà Gạo cho người nghèo	-180 €
1 ỉn danh ở Bergkamen	100 €
1 ỉn danh	200 €

Tổng cộng	575 €

Quỹ Cộng Đồng

- 1 vị ân danh Lünen giúp quỹ Cộng đồng 200€
- 1 vị ân danh Bad Salzuflen giúp quỹ Cộng đồng 100€
- Anh chị James Liên giúp quỹ Cộng đồng 200€

Xin chân thành cảm ơn quý ân nhân đã giúp cho sinh hoạt Cộng đồng.

Cầu nguyện cho những Anh Chị Em ra đi trước chúng ta tháng 07 & 08 Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ cho Các Linh Hồn:

†	Cụ Giuse Nguyễn Đình Lâm,	10.07.2010
†	Cháu Micae Vũ Xuân Thiên, CĐ Thánh Mẫu Mân Côi,	13.07.2006
†	Cụ Bà Anna Phạm Thị Tuất, CĐ Các Thánh Tử Đạo,	15.07.2014
†	Em Theresa Hoàng Phạm Diễm Mi Elisa, CĐ Mẹ Mông Triệu,	21.07.2021
†	Bà Terêsa Bùi Thị Chi, CĐ Thánh Cả Giuse,	24.07.2022
†	LM Giuse Vũ Xuân Huyền,	28.07.2004
†	Bà Maria Magdalena Vũ Thị Sự, Bergkamen,	09.08.2020
†	Ông Roco Nguyễn Hữu Chí,	12.08.2022
†	Cụ Ông Phêrô Hoàng Văn Chi, CĐ Mẹ Fatima,	14.08.2015
†	Cụ Bà Maria Bùi Thị Nhữ, CĐ Thánh Gia Thất,	16.08.2023
†	Ông Martin Nguyễn Thanh Minh, CĐ Các Thánh TĐ,	17.08.2023
†	Bà Anna Nguyễn Thị Huê (Bà Lịch) CĐ Các Thánh TĐ,	28.08.2005
†	Ông Hiêrônimô Nguyễn Đình Diệm, CĐ Thánh Vincentê,	30.08.2013
†	Ông Phêrô Nguyễn Văn Kha, Bochum, 31.08.2016	31.08.2016

được lên chôn nghỉ ngơi, hằng xem thấy Mặt Đức Chúa Trời sáng láng, vui vẻ vô cùng. Amen.



Lịch Lễ tháng 07

T6	05.07.	Thánh Lễ thứ Sáu đầu tháng lúc 18g tại nhà thờ St. Michael - Westerblichstr. 42 - 44147 Dortmund.
T7	06.07.	Thánh Lễ Cao Niên lúc 11giờ tại hội trường nhà xứ Allerheiligste Dreifaltigkeit, Helmholtzstr. 3, Herne. 10 giờ 30 đọc kinh và giải tội.
T7	06.07.	Cộng đoàn Thánh Phaolo hiệp dâng Lễ lúc 15giờ tại nhà thờ St. Elisabeth, Friedrichstraße 5, 59555 Lippstadt. Giải tội: 14g30.
CN	07.07.	Cộng đoàn Don Bosco hiệp dâng Thánh Lễ lúc 14giờ tại giáo xứ St. Georg - Neuhäuserstr. 78a - Paderborn. Giải tội: 13giờ30.

Chúc mọi người nghỉ hè vui tươi và an mạnh với Giesu.

Lịch Lễ tháng 08

08.	16.08.	Hành hương Lộ Đức
T7	17.08.	Thánh Lễ Bỏ mạng Cộng đoàn Mông Triệu lúc 15giờ tại nhà thờ St. Michael - Westerblichstr. 42 - Dortmund. Giải tội lúc 14giờ30.
CN	18.08.	Thánh Lễ Giỗ 1 năm lúc 11giờ.
T7	24.08.	Thánh Lễ Bỏ mạng Hội Cầu Nguyện Đức Maria Trinh Nữ Vương, tại thánh đường Herz Jesu, Gabelsbergerstr. 4, 59425 Unna-Königsborn. Giải tội: 14giờ 30 và Thánh Lễ lúc 15giờ.
CN	25.08.	Lúc 15 giờ rước kiệu - Thánh Lễ Bỏ mạng Các Bà Mẹ Công Giáo tại nhà thờ St. Marien - Bismarckstr. 72a - 44629 Herne. (Xem thêm chương trình trong tờ Sống Đạo.)
T6	30.08.	Nghi thức làm phép nhà lúc 11 giờ.
T7	31.08.	Thánh Lễ Giỗ 1 năm lúc 15giờ.

Báo trước lịch lễ tháng 9.2024 (Nếu không có gì thay đổi)

CN	01.09.	Thánh Lễ lúc 11giờ với Gia Đình Thánh Micae tại hội trường nhà xứ St. Franziskus - Franziskanerstr. 1 - 44143 Dortmund. Sau lễ ăn trưa chung và sinh hoạt với nhau.
CN	01.09.	Thánh Lễ cho giới trẻ Bielefeld lúc 15 giờ tại nhà thờ St. Bonifatius - Stieghorster Str. 31 - 33605 Bielefeld. Giải tội lúc 14g30.

T6	06.09.	Thánh Lễ thứ Sáu đầu tháng lúc 18g tại nhà thờ St. Barbara - Am Römerberg 1a - 59192 Bergkamen.
T7	07.09.	Thánh Lễ Cao Niên lúc 11g tại hội trường, Helmholtzstr. 3, Herne. Sau đó sẽ nướng thịt ăn trưa.
T7	07.09.	Thánh Lễ mừng kỷ niệm 25 năm hôn phối tại thánh đường Herz Jesu - Döngelstr. 34 - 44623 Herne vào lúc 15 giờ.
T7	07.09.	Thánh Lễ Hôn Phối tại thánh đường Herz Jesu, lúc 17 giờ.
CN	08.09.	Họp Khoáng Đại II tại hội trường Herz Jesu, Döngelstr. 34, 44623 Herne.
T6	13.09.	Tết Trung Thu Gia Đình Thánh Micae, từ 17 giờ.
14.	15.09.	Tĩnh tâm tại dòng Xito, Wiesbaden.
T7	21.09.	Thánh Lễ Tết Trung Thu cho thiếu nhi tại Bergkamen.
CN	22.09.	Ca đoàn tổng hợp tập hát cho lễ Bỏ mạng Cộng đồng Thánh Micae bên hội trường St. Bonifatius, Glockenstr. 7, Herne.
T7	28.09.	Mừng Lễ Bỏ mạng Cộng đồng Thánh Micae lúc 15 giờ tại thánh đường Herz Jesu, Döngelstr. 34, 44623 Herne.
CN	29.09.	Thánh Lễ Hôn phối tại thánh đường Herz Jesu, Herne.



Pastor Đaminh Bùi Trọng Biên - Glockenstr. 7 - 44623 Herne

Handy: 0176-3248-5357

Home Page: www.songdao.de - Email: bienbui@gmail.com